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ปาฐกถานําโดย อาจารยเดชอุดม  ไกรฤทธ์ิ นายกสภาทนายความ 
 
           “ ทานคณบดี ทานคณาจารยคณะนิติศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทานผูเขารวม
สัมมนาที่เคารพรักทุกทาน ผมขอขอบพระคุณที่ใหเกียรติเชิญมารวมการสัมมนา โดยเฉพาะให
มาเปนผูกลาวนําในเชาวันนี้ และก็รูสึกยินดี รูสึกมีความชื่นชม ตอความกลาหาญ ตองบอกวา
กลาหาญก็เพราะวา ที่จะมีการยกเครื่องประมวลรัษฎากรนี่ไมใชเรื่องงายๆ เพราะวาเคา
พยายามทํากันมาซัก50 ปแลวม้ัง ถาเกิดผมสอนภาษีมาที่นี่ก็ประมาณ 25 ป ก็คงไดอายุ จริงๆ
แลวมันสุกงอมเต็มที ควรจะปรับปรุงนาน แมกระทั่งตั้งแตเม่ือเราเริ่มเปลี่ยนภาษีการคาเปน
ภาษีมูลคาเพิ่ม เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2535 ก็มีความคิดวาจะโละหลายๆหมวดออก แมกระทั่ง
หมวดเรื่องอากรแสตมป ผมก็จําได เถียงกัน แตก็จนแลวจนรอดก็ยังเปนประมวลที่ทานเห็นอยูนี่
แหละ และก็อานกันไปอานกันมา ลูกศิษยที่จะทําวิทยานิพนธเรื่องนี้ก็ไมกลาจะทําเทาไร 
          เพราะวาอานแลวก็ไมเขาใจวาประมวลรัษฎากรของเรานี่มันเปนอะไรบาง แตอยางไรก็
ตามเปนประมวลกฎหมายที่ที่เปนหลักในการจัดเก็บภาษี ภาษีที่มากที่สุดในประเทศไทยก็อยูที่
ประมวลรัษฎากร เพราะฉะน้ันอยางอ่ืนๆ ไมวาจะเปนศุลกากร สรรพสามิตก็ยังเปนรอง ที่มี
ความกลาหาญและแสดงความชื่นชมก็เพราะวาเลมน้ีเปนเลมใหญตั้งแตผมเร่ิมสอนและก็เร่ิมทํา
ความเขาใจกับประมวลรัษฎากรตั้งแตเม่ือ30ปที่แลว ไดดูทุกมาตรา ผมนั่งทําทุกมาตราตั้งแต
มาตราที่ 1 ถึงมาตราสุดทายเลยมีเปนรอยๆแฟม ทั้งหมดก็ประมาณสี่หารอยแฟม ทําจนกระทั่ง
คิดวาเอะมัน มันคอนขางยิ่งทํายิ่งสับสนเหมือนกัน เพราะขนาดตัวเราเองอานทั้งหมด ก็ตองมา
นั่งวางแผนใหม เวลาจะสอนหนังสือหรือทําอะไรก็ตองใหลูกศิษยลูกหาที่เคานับถือกันวาใหทํา
ความเขาใจใหมนะวาประมวลรัษฎากรที่จริงมันงาย ไมยากหรอกแตที่มันยากก็เพราะวามันเลอะ
ไปหมด เขียนโยงไปโยงมาแลวก็ยังใชภาษาเกาๆอยู ในอังกฤษเดี๋ยวนี้เคาก็เลิกใชภาษา
กฎหมายเกาๆหมดแลวนะ พวกที่เปนลาติน ของเราพวกอรรถอะไรพวกนี้ก็นาจะเลิกไปแลวนะ 
ก็ยัง ยังใชอยู ก็เปนคลายๆมนตขลังอยางหนึ่ง นี่เปนอารัมภบทตอนตนที่มองภาพรวมประมวล
รัษฎากรปจจุบัน แนวความคิดที่จะพัฒนากฎหมายผมคิดวามันเปนเรื่องดี มันเหมือนกับสิ่งที่
สังคมยอมรับ  
           เวลาเราพูดถึงการพัฒนากฎหมายหรือการแกไขกฎหมาย กฎหมายมาจากไหน 
กฎหมายก็มาจากขอเท็จจริงที่สังคมยอมรับ   และขอเท็จจริงนั้นไดตกผลึกเขียนเปนขอบังคับ 
เขียนเปนกฎหมาย  เปนตัวพระราชบัญญัติในกฎหมายที่ในประเทศที่ใชระบบกฎหมายที่เปน  
civil law อยางประเทศไทยหรือเขียนเปนรัฐธรรมนูญ ทุกอยางมาจากขอเท็จจริงที่ตกผลึกและ
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ยอมรับในสังคม เพราะฉะนั้นสังคมบางทีเราก็เขียนกฎหมาย อยางภาษีอากรเราก็เขียน
กฎหมายดักหนาไวก็ไมถูก ปญหาที่ขณะนี้ที่เรายังถกกันไมลงก็คือเรื่องสถานประกอบการใน
ฐานภาษีมูลคาเพิ่ม สินคาทางอินเตอรเน็ตนี่จะเอาตรงไหน จะเอาเชียงใหมหรือกรุงเทพฯ ใน
สหรัฐอเมริกาก็ยังไมจบอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเปนปญหาที่พวกเราทุกคนนี่จะตองกลาหาญ
ที่จะตองบอกหนวยงานของรัฐบาล บอกผูนําวา อยามัวไปแกรัฐธรรมนูญเลย มาแกประมวล
รัษฎากรดีกวา ก็เปนเรื่องจริงๆนะ อยางสองสามวันน้ีจะไดเห็นขาว เวียดนามประกาศ
แนวนโยบายในการปรับปรุงโครงสรางภาษีใหม อังกฤษก็ประกาศแนวนโยบายในการจัดเก็บ
ภาษีมรดกใหม ตอนนี้เก็บอยูที่ 54% สูงมาก คนก็ไมอยากที่จะเสียภาษี พูดถึงตรงนี้ก็จะเห็นได
ชัดวาเวลาที่เราจะแกกฎหมาย ขอเท็จจริงที่วาคนหนีภาษีหรือคนเลี่ยงภาษี หนีนี่ที่จริงไมถูก
แลว เปนคําที่ในทางกฎหมายที่ถือวาไมชอบ แตคนเลี่ยงภาษีนี่ถามวาชอบม้ัย มัน 50 50  
           ยังมีชาวเดนมารคเมื่อวันกอนมาที่สํานักงาน มาบอกวามาขอชวยใหกรมสรรพากรไป
รับรองถิ่นที่อยูใหม ถิ่นที่อยูอะไรครับ ถิ่นที่อยูเพ่ือการเสียภาษีอากร เคามาอยูเมืองไทยเกิน 
183 วัน เคาก็อยากเสียภาษีที่นี่ มัน 37% นะ บานเคา 55 ถาถามวาเคาเลี่ยงภาษีม้ัย เคาไมรัก
ประเทศเดนมารคม้ัย เคาบอกเคาก็รัก แตเคาก็รักตัวเองเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมาอยูเมืองไทย
ดีกวา ก็ยื่นเสียภาษีเมืองไทย เปน resident for Thai tax ไป ก็ไมตองเสียภาษีหรือไปยื่นที่โนน 
ก็ได prove credit ตามคําสัญญา นี่คือการวางแผนภาษี เพราะฉะนั้นเม่ือเวลาเรามองประมวล
รัษฎากร มันมองเฉพาะประเทศไทยไมไดนะ ถาจะแกทั้งหมด ยกเวนจะแกปรับปรุงมาตรา 
เขียนเลขใหมอยางนั้นไมถือวาแกไข แกจริงๆแลวมันตองปรับโครงสรางดูภาษีทั้งหมดวาทําไม
ปจจุบันเรามีการพิมพใบเพื่อเสียภาษี ภ.ง.ด.90, 91 แคเจ็ดแปดลานใบ เรามีคนทั้งหมดหกสิบ
สองลานแลวหายไปไหนอีกหาลิบหาลาน เราก็บอกนะชาวไรชาวนา ถาดูตรงนี้เราจะเห็นวา
ทรรศนะคติของผูเสียภาษีตอรัฐมันหางกันมาก ในสหรัฐอเมริกามีคนประมาณสองรอยกวาลาน
แตคนเสียภาษีประมาณรอยกวาลาน ทําไมเคาถึงเสีย แนนอนเคาก็กลัว คนอเมริกาเคากลวัทีส่ดุ
สองเรื่องคือ กลัวตอนตาย ตอนตายก็ไปพบ ตอนอยูก็กลัว IRS เกลียดมาก IRS เคาถึงขนาดมี
เร่ืองเลาวาแพทยสองคนในหองผาตัดเถียงกันวาจะขอเปนคนผาตัดคนไขคนนี้ หมอใหญก็เดิน
เขามาก็ถามวาทําไมจะผาตัดคนไขคนนี้ นายแพทยสมมติวาชื่อจอหนก็บอกวาฉันอยากจะผาตัด
คนไขคนนี้ นายแพทยที่ชื่อโจเซฟก็บอกวาฉันอยากจะผาตัดคนนี้ที่เปนโรคในสมอง นายแพทย
ใหญก็ถามวาทําไมถึงแยงกันผาตัด เคาก็บอกวาคนไขคนนี้เปนคนจัดเก็บภาษี นี่คือโจคที่ตลกๆ  

จะเห็นไดวาทรรศนะคติบานเรานี่ในการเสียภาษีมันยังไมมี ในแวดวงผูเสียภาษีในแวด
วงของผูไมอยากเสียภาษีนี่มีมากกวา เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปพูดเรื่องภาษี ผมไปพูดที่
หาดใหญ เวลาใหเคาเสียภาษี อยางใหผมใหเคาวางแผนเสียภาษีปหนึ่งสองแสน มีเงินได
ประมาณหกลานพอมั้ย บางคนยังไมอยากจะเสียเลย เพราะวาเคาไมมีความรูสึกไมอยากมีสวน
รวม ตรงนี้แหละเปนนโยบายของรัฐที่สําคัญที่จะตองสรางทรรศนะคติ ประมวลรัษฎากรเองคง
ไมไดแกอะไรไดมากหากเราไมไดแกตรงนั้น ตองทําใหคนเคาเห็น และตัวประมวลรัษฎากรเองที่
เราจะแกไขก็คงจะตองเชิญชวนใหเคาเขามาอยูในระบบภาษีใหมากที่สุด ทรรศนะคติอีกเรื่อง
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หน่ึงก็คือ ทรรศนะคติของคนจัดเก็บภาษี คงไมอยากเห็นหมอไทยแยงกันผาตัดสมองของผู
จัดเก็บภาษีเมืองไทย ก็คือปจจุบันนี้มันเหมือนกับแมวไลจับหนู อยางรัฐบาลบอกวาปนี้ตั้ง
งบประมาณขาดดุล ตองการอีกประมาณหกแสนลาน สิ่งแรกที่ทุกคนไดรับสัญญาณจากรัฐบาลก็
คือเสียภาษีเพ่ิมขึ้น ทุกก็เริ่มสรางเกราะปองกันตัวเอง นี่แหละคับสองทรรศนะคติสองอันยังไม
ผสมผสานกัน เพราะฉะนั้น การแกไขประมวลรัษฎากรไมใชแกไขเฉพาะเรื่องของสารบัญญัติ 
สมมติเราจะเพิ่มเรื่องของการเสียภาษีมรดก เราควรจะเพิ่มไหม ตั้งแตป 2514 เราคิดวาเราควร
จะมีภาษีมรดกกวานั้นดวยซ้ําเราก็ยังไมมี ในหลายประเทศเคามี ในอิตาลี 30% ฝรั่งเศสก็มีแต
เราก็ยังไมเก็บ สมมติขอเท็จฟงไดแลววาควรจะเก็บ จะเก็บอยางไร เก็บแลวไมใหเคายกมรดก
ไปไวตางประเทศ ตองคิดดวยเพราะเดี๋ยวนี้วิทยายุทธของพวกนี้แหลมคม ผูที่ มีเงินอยู
ตางประเทศเดี๋ยวน้ีเคาถือตัวหุนลอย ใบเดียวถือไดหาพันลาน ทรัพยสินอยูทั่วโลก เพราะฉะนั้น
การมองโลกในทรรศนะคติใหมก็ตองนํามาคิดดวย โดยเฉพาะการเคลื่อนยายทุน การลงทุน
ตางๆ ในระหวางประเทศมีแงมุมมากมาย อยางที่สอนภาษีอยูวาทั้งหมดมีอยูหาสิบกวาประเทศ
ที่เปนประเทศที่เปนแทชเคาเชอรใหกับผูที่หนีภาษี บางครั้งก็ใชเปนการวางแผนในการลดภาษี 
พูดถึงตรงนี้ก็จะเห็นไดชัดวาตัวประมวลรัษฎากรถาจะใหสรุปแลวน่ีจะยกเครื่องทั้งหมด ถามวา
ใครจะกลาทําทั้งหมดหรือจะทําแคปรับมาตราปรับหมวด สิ่งที่ผมไมกังวลก็คือวาความกลาหาญ
ของภาครัฐ พอเราจะปรับปรุงภาษีอะไรซักอยางสวนใหญเทาที่ทราบอาจารยมานิตคงจะตอบได
ดวยวา เคากลัว อยางเราจะลดภาษีเงินได เคาจะตองไปหาภาษีอ่ืนเพ่ิม ตอนนี้ไมเพ่ิม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลวยังลดภาษีเงินไดลงมายังจะตองไปเพ่ิมอะไร ตองไปเพ่ิมภาษีทรัพยสินเพราะ
เคากลัวเรื่องงบประมาณขาด กลัวกันมากในกระทรวงการคลัง แตในประเทศที่เคากาวไปเร็ว
เชนเกาหลีใต หรือเวียดนาม อยางเวียดนามเคาลดภาษีเปน24% แตที่ผมมีความรูสึกอดสู คือ 
เด๋ียวน้ีประเทศไทยตกไปจากroad mapอยางสิ้นเชิงเลย  ในระยะไมถึงปที่ผานมาตลาดหุนไทย
ที่เคยพูดถึงในขาวซีเอ็นเอ็น ก็ไมมีแลว กลายเปนเวียดนามๆแซงเขามา มีคนแปดสิบสองลาน 
มีพลังขับเคลื่อนสูงมาก เปลี่ยนโครงสรางภาษีอากร เปลี่ยนโครงสรางการลงทุนอยางรวดเร็ว 
เราบอกวาประเทศที่ใชกฎหมายแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยแบบนั้นมันก็ผูกขาด มีอยูพรรค
เดียวในประเทศแตก็ทําไดรวดเร็ว เหมือนกับที่นายลี กวน ยู เคาชอบพูดวาประเทศเคาพัฒนา 
ใครๆก็ทําไดแตของเรานี่มันทะเลาะกัน เปนขอหน่ึงที่ผมเปนหวง และอยางที่บอกไวตอนตนก็
คือมีความชื่นชมที่มีความกลาหาญ  

และผมก็อยากจะฝากไววาการแกไขกฎหมายทุกเรื่องบางทีทานก็บอกวาเปนความลับ
เพราะกลัวคนจะไปรูมาก   อันที่จริงไมใช    การแกไขกฎหมายถาเปนการแกไขกฎหมายทาง 
มหภาคตองบอกประชาชน ยกเวนทานจะปรับอัตราภาษีแลวทานจะออกเปนพระราชกําหนด จะ
ปรับเพื่อความไดเปรียบเสียเปรียบอันน้ันเปนความลับไมวากัน แตถาปรับโครงสรางอยางนี้
อยางที่เรากําลังคุยกันน่ีมันเปนการปรับโครงสรางประมวลรัษฎากรทางมหภาคที่มีผลกระทบทั้ง
ระหวางประเทศ ในประเทศ และผูเสียภาษีทั้งระบบ และก็ไหนๆจะปรับแลวน่ีก็ควรจะปรับปรุง
และสรางมาตรการเชิญชวนใหเคาเสียภาษีมี insentive อะไรบางที่ควรจะใหเคาใหสังคมไทย
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เขาใจและยินดีที่จะเสียภาษี อีกประการหนึ่งคือ ผมวาในขณะนี้ประเทศไทยเลือดยังไหลอยู ทาน
กับผมเสียภาษีกันเต็มที่ตามฐานานุรูปตามความสามารถของแตละคน แตประเด็นที่จะพูดคือ 
ประเด็นของการคอรรัปชั่นมันทําใหคนเกิดความทอแทในการที่จะเสียภาษี เกาในสิบคนผมคิด
วาไดฟงแลวคงไมอยากเสียภาษีเทาไรถาหากวาไดเห็นผูนํารัฐบาลหรือมีสถิติประกาศใน
ตางประเทศวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีการคอรรัปชั่นเปนอันดับสองของเอเชียรองจาก
ฟลิปปนสชนะอินโดนิเซียแลวชนะเวียดนามแลวอีกหนอยก็จะชนะฟลิปปนส ขาวนี้ไมเปนมงคล
สําหรับผูเสียภาษี มีคนไทยหลายคนที่อยูสหรัฐแตไมเอาเงินเขามาในเมืองไทยเนื่องจากการ
คอรรัปชั่น ซึ่งคอรรัปชั่นก็มีทุกระดับประดับใจตั้งแต อบจ. อบต. ที่ผมรูก็เพราะวาผมเปน
กรรมการสอบสวนคดีพิเศษ ตอนนั้นมีเปน 10 เรื่องที่ตองเขา และตองขึ้นศาลเดียวเทานั้นเอง 
คือศาลฎีกาแผนกอาญานักการเมือง ตรงนี้มีมาก และเปนจุดออนที่สําคัญที่จะเชิญชวนวา 
ประเทศนี้เสียภาษีแลว และขอเพียง รอยละ80 – 90 มันเหมือนภาวะคนที่ตองฟอกไตอยู
ตลอดเวลา ไมง้ันก็ตาย มันตองปรับภาษีและเรียกภาษีขึ้นไปเรื่อยๆ  เพราะวาอัตราเงินที่มีอยู
ในตางประเทศ  กองทุนที่มาลงทุนในประเทศ มันไมใชกองทุนที่แทจริง  ตลาดหลักทรัพย หรือ 
กลต. ควรจะบอกใหรูวากองทุนมันมาจากไหน  เหมือนสหรัฐอเมริกา เคาเช็คหมดวาที่มาของ
กองทุนนั้นมายังไง เพราะเขากลัวเปนของพวกกอการราย ของเราก็มีมากพวกกอการราย แตที่
ผมเรียนวา ตลาดของเรามันเล็กมาก  มีไมถึงหม่ืนลานบาทตอวัน มีกองทุนแคสามกองทุนเคา
โยกกันก็ตลาดหวั่นไหวแลว ถามวาเคาปนหรือเปลา เคาไมไดปน เพราะเงินมาจากเมืองนอก  
ผานโบรคเกอรตางๆ เบอรหาขายเบอรเจ็ด   

กองทุนนี้เปนกองทุนที่เปนอันตราย เปนกองทุนที่มาจากเวสซารมัว  เวสซารมัวที่มา
จากฮองกง หรือไมก็มาจากวีบีไอ ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไมคอยใชกันแลวเคาไปใชอันอ่ืนกันหมด แถวๆ 
อเมริกากลาง แลวมาอยูที่สิงคโปร ซึ่งคนสวนใหญมักคิดวาเปนของสิงคโปร  แทจริงแลวไมใช 
เปนนิติบุคคลที่เวสซารมัวแลวก็มีบัญชีอยูที่สิงคโปรสามารถซื้อขายและโยกเงินที่ประเทศไทยได
ทีเปนพันๆ ลาน  ตอนที่ผมเปนที่ปรึกษาเราไดเสนอใหสภานิติบัญญัติใหรับรองสนธิสัญญาตอ
ตายการคอรรัปชั่น เสียดายที่ไมทัน แตตอนนี้เขาก็กําลังยกรางกันอยู ไมรูวารัฐบาลเขาจะเอา
หรือเปลา  คือถาใหประเทศไทยใหสัตยาบัน ประเทศไทยก็จะมีขอมูลตรงนี้เยอะ ในเรื่องของ
คอรรัปชั่นตางประเทศ มันเหมือนวาเราจะสามารถแลกขอมูลได  แตวาตอนนี้เราเปนเพียงภาคี
สมาชิก ถาเราไปขอขอมูล เชน ไปขอขอมูลรัฐบาลอังกฤษ เขาก็ไดแตมองหนาเรา  เขาคงใหเรา
ไมได เพราะไมมีขอผูกพัน ในฐานะที่เทาเทียมกัน  คือเราไมไดเปนผูใหสัตยาบันการตอตานการ
คอรรัปชั่นระหวางประเทศของสหประชาชาติ อนุสัญญาเราไมไดให ซึ่งตอนนี้ตัวรางก็ตกไปแลว 
ซึ่งจริงๆ ผมไดบอกผูมีอํานาจแลววาใหทําตั้งแตเดือนแรกที่มีอํานาจ แลวก็ลาไปปกวาแลวยังไม
สําเร็จ ซึ่งนาเสียดาย  ดังน้ันที่วาประเทศของเราเลือดออก เพราะวาผมมีความเชื่อม่ันใน
ขอเท็จจริงที่ไดรับมาในสายวิชาชีพจากตางประเทศ เวลาฝรั่งเคาถามวาเราจะตั้งกองทุนอะไร 
มันก็ตลกดี ก็กลับมาถามนักกฎหมายไทย ดังน้ันสิ่งน้ีมันเปนสิ่งที่ไมดี และเราตองมาชวยเหลือ
กัน  เด๋ียวจะออกไปเรื่องการเมืองเพราะพูดเรื่องประมวลรัษฎากร   
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ทั้งหมดที่กลาวมาในโครงสรางประมวลรัษฎากร เราตองการผูรูอีกเยอะ หลายคนที่
จะตองมาปรับโครงสรางทั้งหมด อยากจะทําใหมหมดเลย ลูกหลานจะไดเห็นภาพรวมใหม และ
ควรที่จะศึกษาเปรียบเทียบกับเพ่ือนบาน ประเทศที่เขาพัฒนาภาษีอากรไปมากกวานี้แลว ผมไม
อยากจะทําเพียงการปรับหมวดหมูแลวก็จบ ไมอยากเห็นอยางนั้นจริงๆ เพราะถาจะทําทั้งทีก็
ควรจะตั้งคณะทํางาน ทําจริงๆ ไมนาจะเกินหนึ่งป  เอามาตั้งเปนคณะศึกษาทํางาน มีผูรู
เยอะแยะ ใหกําลังใจอยางคณะนิติศาสตรเราก็ดี หรือผูที่มาสัมมนา ทุกคนก็รูวาทุกคนมีเจตนาดี
ที่จะทําใหบานนี้เมืองนี้มีความโปรงใส  มีรายไดหลักที่ดี อยางไทยเนี่ย ไมไดมีความแข็งแกรงใน
การจัดเก็บภาษี เพราะวาเรามีคนเสียภาษีเจ็ดแปดลานคนแลวก็ภาษาเงินไดที่เปนภาษีทางตรง 
เราเก็บไดนอยมากเมื่อเทียบกับภาษีทางออม เราก็เลยตองใชภาษีทางออมเก็บมาตลอด เรื่อง
ของภาษีมูลคาเพิ่ม ที่เปนภาษีกอนใหญที่สุดของประเทศ หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2535 มันก็
เร่ิมขยายตัวมาเรื่อยๆ แตวารัฐบาลไมสามารถเชิญชวนใหคนอีก 55 ลานคนหันมาเสียภาษีได 
อยูในระบบภาษีได ก็ตองมาคิดวาภาษีมูลคาเพิ่มที่เราเอามาใชมันมีสวนดีอยางไร  คนเขามาใน
ระบบภาษีโดยความจํายอมหรือความสมัครใจ เพราะเห็นวาไมเกิดความซ้ําซอนทางเศรษฐกิจ
เกิดขึ้น เหมือนกับใชภาษีการคา ตรงนี้มันเปนเทคนิคทางกฎหมาย เปนมิติของกฎหมายที่เคา
เอามาเขียน เพ่ือใหเขาเขาใจ ใหประชาชนมีสวนเขาถึงระบบภาษีที่สมบูรณโดยเร็ว อยาไปเก็บ
อํานาจการแปลความอํานาจการตีความไวที่กรมอยางใดอยางหนึ่ง ผมวามันควรจะเปดเผย ใหมี
ขอมูลมากขึ้นๆ แกประชาชน ใหเขาไดเรียนรูเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทํา
ใหทัศนคติของประชาชนที่อยูในระบบภาษีดีขึ้น อันจะสงผลใหประเทศของเรามั่นคง ถา ณ วัน
ใดที่ประเทศไทยมีฐานเงินได สูงเปนอันดับ 1  และเปนฐานสําคัญในการที่เปนเงินรายไดในการ
สนับสนุนงบประมาณ สัก 60 เปอรเซ็นตของงบประมาณ ก็จะนับวามีความแข็งแกรงทางภาษี
อากร และก็ทางเศรษฐกิจอยางแนนอน เพราะวามันรับรองหลายอยาง คนตกงานเราก็จะไดรู 
อยางในสหรัฐอเมริกาที่เคาพูดสาระทางเศรษฐกิจหลายๆ อยาง เขาก็จะดูที่คนตกงานเปนหลัก 
กับยอดซื้อรถ กับยอดขายบาน เพราะฉะนั้นภาษีทางตรงของเขาเปนแมบท ก็ใชเวลามา
พอสมควร ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณอีกครั้งหน่ึงที่ใหเกียรติผมมาบรรยาย ซึ่งมี
ประโยชนบางหรือเปลายังไมแนใจ แตที่พูดมานั้นเปนความปรารถนาดีที่อยากจะเห็นบานนี้
เมืองน้ี มีระบบการจัดเก็บภาษีที่ทันสมัย กาวไกล คิดวาทานทั้งหลาย จะไดชวยกันในการ
สัมมนาที่มีคุณคาทางวิชาการอยางนี้ ซึ่งเกิดขึ้นยากมาก ทางคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ก็จะไดทําการรวบรวม รวมกับหนวยงานราชการ กรมสรรพากร และมูลนิธิที่
เกี่ยวของ นาจะเปนตําราชุดแรกในยุคนี้ ที่จะเปนฐานในการเปดตัวในการแกไขประมวล
รัษฎากรเต็มรูปแบบตอไป ก็จะขออนุญาตจบปาฐกถาในวันนี้เพียงเทานี้ครับ ขาดตกบกพรอง
ยังไงก็ขออภัยครับ ขอบพระคุณครับ” 
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วิทยากรจากภาคเอกชน  คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต จากสภาวิชาชีพบัญชี  
วิทยากรจากภาครัฐ   อาจารยสุเทพ พงศพิทักษ  จากกรมสรรพากร  
ผูดําเนินรายการ รศ .ทัชชมัย  ฤกษะสุต  คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
 
รศ.ทัชชมัย ฤกษะสุต  คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

“ขอกลาวสวัสดีทานผูเขารวมสัมมนาทุกทานนะคะโครงการนี้จริงๆ แลว มันมีความ
เชื่อมโยงคือทีมจุฬาฯ ผูแทนจากกรมสรรพากร สภาวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา 
แมกระทั่ง มธ. ที่ไดมารวมแรงแขงขัน เปนหนวยกลาตาย ก็ยอมรับวาเปนงานใหญจริงๆ และ
เต็มใจและเต็มที่ที่จะทํา และมีมูลนิธิเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร โดยมีทาน
ศ.พิเศษ ปรีชา พาณิชวงศเปนประธานมูลนิธิ สําหรับโครงการนี้มีหลายทานถามวาทําไมไมไปดู
ทั้งโครงสราง แตถาทําอยางนั้นหมดสิ้นอายุขัยก็ทําไมหมด เราก็จุดประกายวาทําอยางไรใหคน
ใชประมวลรัษฎากรใหงายขึ้นนั่นคือสิ่งแรกที่เราคิด ตอนน้ีมันสะเปะสะปะ เราก็จับมาใหอยู
ดวยกัน เสร็จแลวก็ลองมาดูวาเมื่อมันหมวดเปนหมูแลว มีเร่ืองใดบางที่ตองปรับปรุงแกไขใหใช
งายขึ้น ตอนนี้เราก็ไดมาทั้งหมด 15 ขอดวยกัน  

เรากําลังศึกษาในเชิงลึกใน15ประเด็นนี้โดยมีหัวหนาทีม15 ทานซึ่งในแตละทานก็มี
เครือขายออกไป และหลังจากนั้นเม่ืองานเรียบรอยซ่ึงทานคณบดีใหคําสั่งอยากใหเสร็จในเดือน
พฤษภา และหลังจากนั้นเราคงจะมีเวทีอยางนี้อีกหลายๆครั้ง อาจจะโฟกัสไปมากกวานี้ คือ
ตอนนี้เปนการบอกกลาววาตอนนี้มีอยางนี้อยูนะ ครั้งหนาอยาลืมมา นี่คือความเชื่อมโยงตางๆที่
เราทําอยูตอนนี้ กลาวมานานก็เพ่ือใหทุกทานที่มาใหมจะไดทราบวาเราทําอะไร คิดยังไง ไม
เปนไรคะทุกๆเรื่องถามีคนกลาทําแลวมันจะไปตอได ถึงมันจะไปตอที่จะมีอะไรอยูขางหนา
เยอะแยะก็ไมเปนไรดีกวาไมทําอะไรเลย เร่ิมดีกวาไมเร่ิมอยางนอยก็เกิดแรงบันดาลใจตรงนี้ 
วันนี้นี่ถาทานดูในหัวขอ ทานจะเห็นวาหัวขอมันซับซอนไปรึไม ภาษีไมยากอีกตอไป มารวมใจ
แกไขประมวลรัษฎากร แตพอวิทยากรพูดกลับเปน ภาษีที่ดีและเปนธรรม มันไมไดขัดแยงกัน
เลย มันเปนเรื่องเดียวกัน เพราะเราเชื่อวาถาทานที่เกี่ยวของฝนถึงภาษีที่ดีและเปนธรรมมันก็จะ
ไมยาก  

เรามีจุดมุงหมายเดียวกันคือทําใหมันดีและเปนธรรมจะทําใหคนเขามาสูระบบ อยางที่
อาจารยเดชอุดมพูดวาภาษีที่เราเก็บไดสวนใหญเปนภาษีทางออม แลวคนไทยวัยทํางานตั้ง
หลายสิบลานมันหายไปไหน ก็เพราะวาเคาอยูนอกระบบรึปาว อันนี้จึงเปนเหตุใหเราพูดถึงคําวา
ที่ดีและก็เปนธรรม มีวิทยากรสองทาน ทานหนึ่งมาจากภาคเอกชน มาจากสภาวิชาชีพบัญชี อีก
ทานหนึ่งมาจากกรมสรรพากร ก็ขออนุญาตเรียนเชิญคุณพรรณี ลองมาบนดังๆ วันน้ีทุกทาน
ที่มาในวันน้ีมาในนามคนธรรมดาที่ตองการภาษีที่ดีและเปนธรรม เพราะถามีภาษีที่ดีและเปน
ธรรมทุกคนจะทํางานงายขึ้น  

 ๖



คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต  จากสภาวิชาชีพบัญชี  
 
ประเด็นที่ 1 การคิดกําไรทางบัญชีกับภาษีที่มีความแตกตางกัน  

การคิดกําไรทางบัญชีกับภาษีที่มีความแตกตางกัน แตอยากใหเก็บใหเหมือนกันไดไหม
ซึ่งในปจจุบันนี้ไมเหมือนกัน สวนใหญดูเหมือนจะเหมือนกันแตลึกๆลงไปแทบจะไมเหมือนกัน
เลย แมกระทั่งมาตรฐาน26 ลาสุดที่สรรพากรอุตสาหแกไขใหเหมือนมาตรฐานบัญชีก็ยังไม
เหมือนกัน อีกเรื่องหน่ึงคือเร่ือง SMEs ทุกคนก็ทราบวา SMEs บานเราไมเหมือนกับ SMEs 
จริงๆSMEs ตางประเทศอาจเปนเหมือนบริษัทใหญบานเราก็ได ฉะนั้นเราตองแยกใหออกวา
อะไรคือSMEs เร่ืองSMEs นี้ก็จะมีเร่ืองของบัญชีSMEและเรื่องทางภาษี อีกเรื่องคือเร่ืองมาตรา
สามสัตตะ ผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีภาษีอากร อีกเรื่องคือเรื่องตางประเทศที่มาประกอบการที่
ประเทศไทย คิดกําไรยังไง อะไรคือกําไรธุรกิจ อันนี้จะไมเจาะลึก ทําใหมันงายไดไหม  

สุดทายเรื่องของปฏิบัติจัดเก็บ ประเด็นเรื่องกําไรทางบัญชี ตัวแรกที่จะยกคือสินคา
คงเหลือ ทุกวันนี้ทางบัญชีเราบอกวาราคาสินคาคงเหลือที่อยูในงบดุลตองตีราคาทุนหรือมูลคา
สุทธิที่จะไดรับแลวแตที่ต่ํากวา สรรพากรบอกวาใหตีราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ํากวา ราคา
มูลคาสุทธิที่จะไดรับกับราคาตลาดคนละตัวกัน เกิดปญหาทันที ยิ่งถาเปนบริษัทผูผลิตจะยิ่งเปน
ปญหามากในการตีราคาสินคา โดยสินคาที่ซื้อขายกันอยูทุกวันพอจะใหเหมือนกันไดไหม หรือ
ทําใหมันชัดเจนไดไหมวาจะเก็บวิธีไหน เรื่องรถยนตเม่ือกอนหาแสนเดี๋ยวนี้เพ่ิมเปนหน่ึงลาน 
ประธานทุกบริษัทตองนั่งรถเกินหนึ่งลานแนนอน จะวาไปเปนธรรมไหม ก็ไมตองตอบแลว 
เขาใจวาธุรกิจก็ตองมีหนาตา คาเสื่อมในรถหนึ่งลาน มันเปนธรรมไหม ปสุดทายจะขายจึงคอย
คิดออกมาได ถาเราเปนคนธรรมดาบริษัทธรรมดาตนทุนน้ันเราก็ใชไมไดตลอดไป และลาสุดก็มี
กฤษฎีกาออกมาใหม คือ ซื้อทรัพยสินมาใหมโครงการทรัพยสินเกิดใหมใหซื้อมาปุบลงทุนปุบให
ตัดคาใชจายได25% ยกเวนรถสิบที่นั่งแตไมรวมถึงพวกใหเชา อานแลวไมเขาใจจริง เรื่องหนึ่ง
ลานก็มีปญหา ชวยเขียนใหอานงายไดไหม และจะบอกวาแมกระทั่งมาตรฐานบัญชีเองจะยังตอง
แปลไทยเปนไทย เพราะฉะน้ันนี่คือปญหาของเราจริงๆ บัญชีก็ตองเขียนใหชัดเจน อีกเรื่องคือ
อสังหาริมทรัพยริมทรัพย บัญชีมีสามวิธีเม่ือโอน คางวด เปอรเซ็นตคอมพลีทชั่น และก็มีวิธีคิด
วาแตละวิธีจะคิดยังไง สรรพากรคางวดอยางเดียว เปอรเซ็นตก็แตกอนยังไมมีเพ่ิงมามีตอนที่
ตลาดหลักทรัพยบูมมากๆ ไปเอาวิธีของยูเอสแกปมาใช เกิดมาประมาณกอนปสี่ศูนย แตตางกับ
สรรพากรเวลายื่น ภ.ง.ด.50 พอมีสมาคม ซึ่ง อ.อวยพร ขอสรรพากรแกอะไรที่มันตางๆใหมัน
เหมือนกันไดไหม สรรพากรก็เรียกสมาคมตางๆใหมาคุย ใหแกใหเหมือนบัญชีในที่สุด คือ 
ตอไปนี้อสังหาริมทรัพยริมทรัพย 1.รับรูรายไดเม่ือโอนแตโอนในรอบบัญชีเดียวกันกับที่เกิดการ
ขาย 2. ใหใช % เหมือนวิธีการบัญชีที่ใชรับรองทั่วไป  3. ใหใชคางวดเหมือนวิธีการบัญชีที่ใช
รับรองทั่วไป คางวดปจจุบันของสรรพากรไมเหมือนกับคางวดในอดีต อันใหมประกาศใชเม่ือ 1 
มกราคม 2550 เปนตนไป โปรเจคตใหมตองเร่ิมเปนแบบน้ี แตเร่ืองบัญชี อสังหาริมทรัพยใหคิด
เหมือนขายสินคาไมมีแลวเรื่องเปอรเซ็นต คางวด ใหโอนอยางเดียว พวกที่ทําอสังหาริมทรัพยก็

 ๗



จะเกิดรายไดทีเดียวตอนจบ คุณจะเกิดรายไดตนทุนกําไร เม่ือโอนเทานั้น ขอกูแบงคก็ไมได 
เพราะไมมีรายได นี่สําหรับคนที่มีที่ดิน คอนโดทยอยไมไดเลยนะ รายไดจะเกิดเม่ือโอนหองแรก
แลวออกหนังสือให ทยอยโอนเหมือนบานจัดสรรไมได  

อันนี้เปนธรรมไหมสําหรับธุรกิจ ซึ่งตอนนี้กําลัง Hearing กันวาจะประกาศใชมาตรฐาน
26 กันไหม ซึ่งผูประกอบการอสังหาริมทรัพยโวยกันมากเลย ยิ่งถามีโครงการเดียว อีกเรื่องคือ
สัญญาใหบริการระยะยาว แตไมเกินสิบป แตบัญชีใหตัดตามอายุจริง แตสรรพากรบอกหามเกิน
สิบป อีกเรื่องคือคาใชจายตองหาม คือ คาใชจายสวัสดิการพนักงาน อันน้ีคือตัวอยางเรื่องกําไร
บัญชีกับกําไรภาษี ที่บอกวาขอใหเหมือนกันคือบัญชีไปเลย ซึ่งก็ไมได ตองมีตางบางอยากให
ชัดเจน ตีความแลวตองตรงกัน  
 
ประเด็นที่ 2 SMEs 

เร่ือง SMEs ควรแบงกลุมใหชัดเจน ปจจุบัน SMEs ถาเปนขนาดกลางถึงขนาดใหญก็
ใหทําบัญชีเหมือนบริษัทจํากัดทั่วไป แตขนาดกลางถึงขนาดเล็กลงมา ควรเปดโอกาสเขา ตอง
รายงานภาษีขาย ซื้อ ตองทําสง ภ.ง.ด.1  และคาใชจายอ่ืนๆ เวลาทําบัญชีก็ใหทํางายๆแตไมใช
ไมทําบัญชี ภาษีก็ตองมีรายงานที่งายๆ ก็ใหเสียภาษีตามบิล ใหสรรพากรกําหนดขั้นต่ําไปเลย 
SMEs บานเราก็ไมทําบัญชีหรือทําไมถูกตอง ถาเราใหทํางายๆก็จะทําใหคนพวกนี้เขามาสู
ระบบไมรูเทาไรตอเทาไร ตอไปคือเร่ืองมาตราสามสัตตะ ซึ่งเกี่ยวของกับผูสอบบัญชี คือ 
สรรพากรมีสิทธิใหแตงตั้งผูสอบบัญชีภาษี อยูๆกฎหมายเปลี่ยนที่ประกอบการขนาดเล็กไมตอง
สอบผูตรวจบัญชี แตสรรพากรจะตรวจพื้นฐานภาษีวาทําถูกไหม ลาสุดสรรพากรประชุมวาจะมี
ผูสอบบัญชีภาษีอากร คนเซ็นตจะตองเปน tax auditor ที่ไดรับใบอนุญาต ไมใชแบบปจจุบัน  
auditor นั้นตองรับรองลูกคาคิดกําไรทางบัญชีภาษีอีกดวย นี่คือปญหาของมาตรา 3 สัตต มาถึง
เร่ืองปฏิบัติจัดเก็บของเจาหนาที่ เราจะทําอยางไรใหคนที่มาตรวจเราเคาเกงกวาเรา นี่คือเรื่อง
ความรูของเจาหนาที่ใหอบรมใหเชี่ยวชาญกวาคนใชภาษี ในขณะเดียวกันใหงบเราขาดทุนก็
ขาดทุนจริงๆ ไมใชไปแกสงใหแบบม่ัวๆ  

สมัยใหมบริษัทหากําไรพอเพียงไมใชสูงสุด คือสิ่งที่ไดเราจะตองมองสภาพแวดลอม 
ตองดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม จะดูแลไดไงในเม่ือคาใชจายพวกนี้หักไมได แลวบริษัทก็ตองดูแล
ทุกสิ่งทุกอยาง 

 
 
 
 
 
 
 

 ๘



คุณสุเทพ พงศพิทักษ  จากกรมสรรพากร  
  

“พูดในเชิงของนักภาษีคือ กฎหมายมันยากจริง ไมใชกฎหมายเพื่อประชาชน แตเปน
กฎหมายเพ่ือรัฐ การที่รัฐเขียนกฎหมายเก็บภาษีในภาพรวมนี่เพ่ืออะไร เบื้องตนตองคิดจะตอบ
แทนเจาของแผนดินบางผูประกอบการจะไดลดแรงตานในกานเสียภาษี  ภาษีเก็บจากรายได 
การบริโภค และจากทรัพยสิน  อะไรที่เก็บในรูปคาธรรมเนียมก็จะเปนอากร ที่มาของการจัดเก็บ
คือหลักแหลงรายไดกับหลักถิ่นที่อยู บานเราไมรวมหลักสัญชาติ  

นักบัญชีก็เกิดวิชาหนึ่งคือหลักบัญชีภาษีอากร ถานักบัญชีเขาใจเรื่องน้ีก็จะงาย และมี
ขึ้นเพื่อใหเกิดมาตรฐาน ความยากคือเขาใจที่มาของกฎหมายไดมากแคไหน ควรเขียนกฎหมาย
ใหงายกวานี้ไหม อยาใหสับสน ในเรื่องของรายจายตองหามมี sense สามอยางคือรายจาย
ตองหามโดยแท โดยผลกฎหมาย และสวนที่เปนรายจายได ฉะนั้นในรายจายตองหามมีรายจาย
ที่สรรพากรใหเปนรายจายไดดวย เวลาเขียนกฎหมายไมใชใหเหมือนมาตราสาม ที่วาใหลด
อัตราภาษี ยกเวนรัษฎากร ถามองในมุมของการจัดหมวดหมูก็ควรทําใหดีกวานี้ เรื่องใหญคือ 
กฎหมายวาดวยการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพากร กรมสรรพากรเขียนกฎหมายไว
สะเปะสะปะมาก  และคําของบริหารจัดเก็บ เคาก็ใชคําวาวิธีการเกี่ยวแกภาษีอากรประเมิน 
ตอมาคือพูดใหชัดไดไหมวาประชาชนตองมีหนาที่อะไรบาง ผูประกอบการตองมีหนาที่อะไรบาง 
ก็เขียนใหชัดเจนไปเลย คําสั่งภายในกรมสรรพากร ใชคําสั่งที่ ท. คําสั่งที่เกี่ยวกับหมวดรัษฎากร 
มี คําสั่งที่ ท.ป. คือใชบังคับเปนการทั่วไป  สวน ป. เปนแนวทางปฏิบัติ ไมเปนกฎหมาย เงินมัด
จําการเชาไมตองเปนรายไดอีกตอไป ฝายหนึ่งไมเปนรายจาย แตฝายหนึ่งเปนรายได” 
 
ประเด็นที่ 1 รถยนต  

บานเราเปนประเทศยากจน รัฐบาลรับภาระของประชาชนไดแคลานเดียว จากเดิมแค
หาแสน กฎหมายใหเปนรายจายแคลานเดียว ประมวลรัษฎากรยุคใหมตองใหคําม่ันแก
ประชาชนวาจะตองทําอะไรบาง ไมใชเก็บอยางเดียว และเพราะบริษัทตั้งขึ้นมาเพื่อหากําไร
สูงสุด ไมใชการกุศล 

ตองยอมรับวาภาษีเงินได หลักที่มาคือกําไรของบริษัท ทุกๆสถาบันมุงสูมาตรฐานบัญชี
ที่เปนสากลมากขึ้น จากแตเดิมจะใชจากตนทุนเปนหลัก แตสมัยใหมจะปรับตัวเขาสูราคาตลาด 
ประเด็นปญหาคือ ตองทํากําไรทางบัญชีและทํากําไรทางภาษีอากรและมันแตกตางกันมาก  
world bank กําหนดไวใหประเทศไทยตองมุงสู IFRS ประเทศที่ใชระบบน้ีจะเปนอยางไรให
กรมสรรพากรไปศึกษามา และเขาใจวากรมสรรพากรตองการควบคุมไมใหเกิดการหลีกเลี่ยง
ภาษีแตมาตรการนั้นตองเห็นใจพวกพลเมืองดีดวย อยางเชนสรรพากรเคยมีวาใหประชาชนหรือ
สถานประกอบการที่ดีเจตนาดียกระดับการศึกษาใหกับประเทศชาติ แลวมีปญหาอยูตรงที่ให
หนึ่งไดสอง บริจาคหนึ่งรอยบาท ภาษีหักไดสองเทา  
 

 ๙



ประเด็นที่ 2  ความขัดแยงของมาตรฐานทางบัญชีกับการบัญชีภาษีอากร 
ขอตอบเรื่องความขัดแยงของมาตรฐานทางบัญชีกับการบัญชีภาษีอากร  ใน

โครงการวิจัยในเรื่องปญหาและแนวทางแกไขการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือการเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ประเด็นน้ีเราจะมาดูกันวาการบัญชีภาษีอากรจะเปนอยางไรในอนาคต ทีมวิจัยจะมาดูวา
แตละประเทศเคาใชยังไง เชนออสเตรเลียใชการบัญชีของนักบัญชีเปนหลัก ซึ่งมีสองระบบคือ 
ใชวิธีการทางบัญชีแทๆเลย และวิธีการบัญชีภาษีอากร ซึ่งประเทศไทยจะใชแบบมาตรฐานการ
บัญชีและบัญชีภาษีอากรขอชี้แจงถึงเจตนารมณ เรามีหลักกลางในการทําประเด็น คือหน่ึงตอง
ไปดูวาเรื่องดังกลาวมีปญหาอะไรบาง และเราก็ไปดูบานเมืองอ่ืนที่มีอะไรไมสมบูรณเหมือนเรา 
เชนสิงคโปร สวนที่สามเราเอาสวนที่หน่ึงและสองมารวมกันแลวบอกวาเราจะเอาอันไหน เพราะ
อะไร นั่นคือเจตนารมณของเรา แลวก็จะเจอขอจํากัดของประเทศไทย แลวจะไดเจตนารมณ
จริงๆออกมา 
 
ประเด็นที่ 3 วัตถุประสงคการแกไขประมวลรัษฎากร 

ถาหากเราตองการแกประมวลรัษฎากรเราจะตองมาแกที่โครงสรางของของการใช
อํานาจและการใชภาษา เพ่ือใหมันใชงาย ซ้ํารายตองมีบทเฉพาะกาลรับประกันดวยวาประมวล
ใหมเม่ือใชแลว ผูเสียและเก็บภาษี จะไดและเสียภาษีเหมือนเดิมทุกอยาง ถาหากมีผลจากการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร รัฐบาลจะแกไขใหเหมือนเดิม  เหมือนกับที่ศุลกากรเคยใชพิกัดอัตรา
ใหมเพ่ือใหเปนสากล เพราะฉะนั้นเราจะตองไปโคดดีไฟนประมวลรัษฎากรใหอานงาย เขาใจ
งาย เหมาะสม ตรวจสอบงาย บริหารจัดการงาย แตยืนยันไดวาใครเสียอยางไรก็ใหเสียอยางนั้น 
ถาเราจะไปจัดภาษีใหมวาตัวไหน จะเสียจะไมเสียหรือเลิกอยางนั้นไมมีทาง และการจัด
หมวดหมูก็ควรจัดใหเปนตัวอักษรอังกฤษ 

ในคณะกรรมการของคณะมาตรการกําหนดมาตรฐานบัญชีของวิชาชีพบัญชี เรามี
เจาหนาที่ระดับสูงของสรรพากรรวมเปนหนึ่งในคณะกรรมการดวย สองคือ ในการออก IFRF 
เราจะมีการดัดแปลง local option ใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ตองขอเรียนอยูสองประเด็น เรื่องแรกคือที่คาดวาจะเปนการยกรางกฎหมายใหม แต
ทันทีที่ไปชวนใครมาทําแตไมมีใครทําเพราะมันเปนเรื่องใหญมาก แตพอมาดูเปนประเด็นไป ไม
รูวาฉบับไหนถูกที่สุดเพราะมีการยกเลิกทําใหมหลายรอบ  

เร่ืองของภาษีเปนเรื่องปราบเซียน เราตองมาจุดประกายขึ้นมาแลวใหคนที่อยูท็อปเขา
มารวมดวย เพราะเราไมมีความสามารถพอ เราจึงจัดหมวดหมูกันกอนแลวก็จัดสิบหาประเด็น
ดวนนี้กอน แลวก็ตองเขียนภาษีที่กําลังจะเขียนนี้ตองดีและเปนธรรม และเม่ือเก็บผลงานออก
มาแลวจะนําไปสู step ตอไป และเราอยางใหเสร็จภายในพฤษภาคม แลวจะทํา public hearing 
ภายในหลังจากนั้นไมนาน  

เน่ืองจากทานอธิบดีกรมสรรพากรเปนทานแรกที่เห็นดวยซ่ึงทานจะมีความเสี่ยงมาก 
เพราะไมมีใครกลาทํา และเคยนําเรื่องนี้กราบเรียนทานปลัดกระทรวงไปแลว หลายครั้งที่ราง

 ๑๐



กฎหมายบางฉบับผานไปสิบปยังไมถึงไหนเพราะประเด็นทางการเมืองเน่ืองจากไปขัด
ผลประโยชนของเคา สุดทายตองแลวแตผูนําประเทศ และเร่ืองที่บนเหมือนกันคือ เร่ืองรถสิบที่
นั่ง หัก ณ ที่จาย หักกลับคืน  
 
ประเด็นที่ 4 การที่สรรพากรตอบขอหารือ 

การที่สรรพากรตอบขอหารือแตละขอน้ีสําคัญมาก ผูประกอบการที่ประกอบธุรกิจจะ
ไดรับผลกระทบมาก และอีกขอคือ การทํางานของสรรพากรกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของไม
คอยสัมพันธกัน เชน กระทรวงศึกษาประกาศวาสถานประกอบการจัดตั้งสถานศึกษาที่ใหความรู
กับประชาชนแลวจะไดสิทธิประโยชนทางภาษีอากร ปรากฏวาสรรพากรไมรูเร่ืองนั้นเลย ภายใต
รัฐบาลเดียวกันทํางานไมสัมพันธกันเลย อีกเรื่องคือ CSR จะเขามาเกี่ยวของกับธุรกิจอยาง
จริงจัง ถึงกับประกาศใน UN ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็สนับสนุน บริษัทที่ไมมี CSR 
จะอยูไมไดในสังคม CSR ไมตองทําเฉพาะบริจาคเงินเสมอไป CSR มีหลายแบบและสําคัญมาก 

 
 
ความคิดเห็นจากผูเขารวมสัมมนา 
 

1. ใหคิดไวเลยวาคาการกุศล หักคาใชจายไมได ถาเปนกุศลจริงๆ รัฐจะจํากัด
ทําไม ซึ่งเอกชนชวยรัฐแทๆ 

2. ตองยอมรับวาภาษีเงินได หลักที่มาคือกําไรของบริษัท ทุกๆสถาบันมุงสู
มาตรฐานบัญชีที่เปนสากลมากขึ้น จากแตเดิมจะใชจากตนทุนเปนหลัก แตสมัยใหมจะปรับตัว
เขาสูราคาตลาด ประเด็นปญหาคือ ตองทํากําไรทางบัญชีและทํากําไรทางภาษีอากรและมัน
แตกตางกันมาก world bank กําหนดไวใหประเทศไทยตองมุงสู IFRS ประเทศที่ใชระบบนี้จะ
เปนอยางไรใหกรมสรรพากรไปศึกษามา และเขาใจวากรมสรรพากรตองการควบคุมไมใหเกิด
การหลีกเลี่ยงภาษีแตมาตรการนั้นตองเห็นใจพวกพลเมืองดีดวย อยางเชนสรรพากรเคยมีวาให
ประชาชนหรือสถานประกอบการที่ดีเจตนาดียกระดับการศึกษาใหกับประเทศชาติ แลวมีปญหา
อยูตรงที่ใหหนึ่งไดสอง บริจาคหนึ่งรอยบาท ภาษีหักไดสองเทา  

3. การกุศลนั้นบริษัทควรทําการกุศลบางก็ดี ควรทําใหเปนลิมิตวาเปนกี่ลิมิตของ
ยอดขาย หรือของทุน 

4. ปญหาที่ไมมีการประสานงานระหวางกระทรวงเปนปญหาโลกแตก ขนาด
กระทรวงเดียวกันก็ไมประสานกันเลย ทานทราบไหมวาสิ่งที่เราไปเจรจาผูกพันไว คนที่ถืออีบีที
ซีไวระหวางกันสามารถจะเอาตัวนี้คาแบบ one stop service ไดเลย ที่เปน single window แต
ทางกายภาพไมไดออนไลนอยางนั้น อยางศุลกากรในอังกฤษและญี่ปุนจะออนไลนทุกอยางเลย 
ไมตองใชกระดาษเลย เร่ืองปญหาการประสานงานแบบนี้เกิดขึ้นในทุกกระทรวงทบวงกรมใน
บานเรา 

 ๑๑



 
คุณมานิต 
 

1. ตอนนี้ที่นิยมกันมากคือ properate social responsibility พยายามจะโปรโมท
ใหองคกรใหญๆไปทําโครงการชวยเหลือสังคม และมันยิ่งมี momentum มากขึ้นทุกที แลวทําไม
ไมไปเสียภาษีใหกระทรวงแลวใหกระทรวงจัดการเอง คลายทุกคนกําลังคิดวาใหเอกชนชวยงาน
รัฐบาล เหมือนมาแยงงานกันทํา 
 
 
คุณสถาพร 
 

1. วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีคือ เพ่ือสะดวกแกผูเสียภาษีและเพ่ือประสิทธิภาพ
ของผูจัดเก็บภาษี ประเด็นที่อยากจะใหเพ่ิมคือความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษีและการเพิ่มขีด
ความสามารถของผูประกอบการและของประเทศ ซึ่งเราตองไปดูเพ่ือนบานเราวาเคาทําอยางไร  

 
2. ประเด็นที่อยากใหปรับปรุงแกไข คือเรื่องภาษีนิติบุคคล อยากใหฐานภาษีและ

ฐานบัญชีใกลเคียงกัน สองคือคํานิยามตางๆ อยากแกใหเหมือนกัน  
 
3. ควรยกเลิกภาษีใหกับ SMEs เลยหาป บริษัทตางประเทศที่มาประกอบการใน

ไทยยังไดรับดีโอไอแปดป ในเรื่องคํานิยามที่ไมเหมือนกันจะทําใหยุงยากในการปฏิบัติ ถัดมาคือ
การระบุรายจายตองหามและรายจายเพื่อการลงทุนก็ควรระบุใหชัดเจน ในเรื่องของการปรับ
บัญชีจากขาดทุนเปนกําไรซึ่งนาจะเปนผลดีตอสรรพากร แตไมดีเลยกับมาตรฐานการบัญชี ซึ่ง
เคาเองจะมีปญหาเวลากูเงิน ตอมาคือเร่ือง with holding tax คือความไมเปนธรรมของภาษีหัก 
ณ ที่จาย ซึ่งภาคเอกชนเสนอใหเปนหน่ึงเปอรเซ็นต   

แตจะไปทบกับสินคาเกษตรที่เสียเพียง 0.75 สองคือการที่ with holding tax ตองขอคืน
เปนเงินสดมันก็เปนปญหา ตองให carry forward ไปปหนาได ไมจําเปนตองเปนเงินสด สามคือ
ในเม่ือ with holding tax เปนการผลักภาระใหกับผูประกอบการ จริงๆนาจะชดเชยสวนนี้ใหกับ
ผูประกอบการดวย เร่ืองการจัดการ การตอบขอหารือของสรรพากรมีปญหา ความไมเทาเทียม
ของคําตอบที่ออกมา ควรมีคณะกรรมการกลาง เจาหนาที่สรรพากรควรปรับทรรศนะคติไปใน
เชิงบวกตอผูเสียภาษี  สามคือ ในสวนของประมวลรัษฎากร กฎหมายลูกควรออกมาเทาที่
จําเปน สุดทายคือ เจาหนาที่สรรพากรควรมีอัตราการจางที่สูงกวา โดยเจาหนาที่ไมควรไปทํา
หนาที่อ่ืนเชนผูทําบัญชีหรือที่ปรึกษาธุรกิจ  และอยากใหงานนี้ขอจัดในภูมิภาคเพี่อจะไดทราบ
ปญหาของภูมิภาคที่อาจจะแตกตางจากสวนกลาง 
 

 ๑๒



คุณธานี 
 

1. ตอนแรกเขาใจวามาปรับโครงสรางแตนี่เปนการจัดหมวดหมู ผมเองทําเรื่อง
ภาษีมาตั้งแต 2504 เขามาโดยเปนเจาหนาที่ของรัฐ ตองเก็บภาษีใหรัฐ แลวก็ไปทํางานบริษัท 
กฎหมายภาษีอากรมันมีเจตนารมณในการเขียน กฎหมายทุกฉบับก็มีเจตนารมณของมัน และ
ตองเปลี่ยนแปลงตามชวงสมัย จึงอยากใหกรมสรรพากรบอกเจตนารมณในการเขียนกฎหมาย 
เพ่ือใหพวกเราไดไปถูก ถารูแลวจะแกงายขึ้น ถาสรรพากรใจดีมารับฟงทุกอยางก็จะดี เราตอง
คุยกันกับสรรพากรเวลาจะออกมาตรฐานอะไรออกมา เวลานี้ก็ทําไดแคจัดหมวดหมูกันกอน อีก
เร่ืองคือการประสานงานติดตอกัน ตางฝายตางตองรักษาผลประโยชน และเรื่องเอกชนที่ตองไป
ทํา CSR ธุรกิจตองการกําไรไมใชการกุศล ทําไมไมเสียภาษีแลวไปใหกระทรวงจัดการใหดีขึ้น
กวานั้น 
 
คุณชาญ 
 

1. มาในนามตัวแทนวิชาชีพบัญชี ยังไมคอยเขาใจประมวลรัษฎากรนี้ อาชีพที่ทํา
อยูก็มีปญหา ลูกหนี้ก็มีปญหากับเจาหนี้ ศัพทตางๆที่อเมริกาใช คนไทยก็ตองตาม กฎหมาย
ตางๆก็มาจากอเมริกา  เม่ือสามสี่ปที่แลวมีมาตรการลดตนลดดอก ไมตองเสียภาษี ธนาคารลด
ให ลูกหนี้ไมตองเสียภาษี แตปจจุบันกฎหมายนั้นยกเลิกไปแลว ป50 ปหาหนึ่งก็เลยมีปญหา 
ธนาคารไมลดหนี้ใหเลย บริษัทก็ตองเสียภาษีตามตัวเลขทางบัญชี ถาไมแกไขจะมี NPL หลังป 
51 เยอะมาก ประเทศชาติไปไมรอดแนนอน เรื่องที่สองคือ CSR ไดคุยกับยูเอ็นและ world 
bank  คนที่ไมชวยสังคมอยางจริงจังจะมีปญหา ตางประเทศก็ใหความสําคัญ ไมใชทําพอเปน
พิธี   
 
คุณไพโรจน 
 

1. SMEs จําเปนตองมุงม่ันทําเพื่อใหรูวาเงินมาอยางไรไปอยางไร และชวยเคาให
เคาอยูได เผื่อเคาจะไดเปนมหาชน อีกขอคือเรื่องภาษีที่หัก ณ ที่จาย การโอนที่ดิน กรมที่ดินคิด 
1%   
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